



สำนักภาษาต่างประเทศ

งานแปลข่าวรอบโลก			
ประเทศ	สาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้)	หมวด	การเมือง
ข่าวประจำวัน	๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐		
หัวข้อข่าว	รัฐสภาเกาหลีใต้ผ่านความเห็นชอบแต่งตั้งตำแหน่งประธานศาลรัฐธรรมนูญคนใหม่ ซึ่งเก้าอี้ว่างอยู่นานถึง ๒๙๘ วัน		

วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ที่ประชุมรัฐสภาสาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้) ได้ลงมติผ่านความเห็นชอบในการแต่งตั้งตำแหน่งประธานศาลรัฐธรรมนูญคนใหม่ ภายหลังจากประธานศาลรัฐธรรมนูญคนเดิมได้หมดวาระไปเมื่อวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๐ โดยกระบวนการพิจารณาคุณสมบัติผู้ถูกเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งประธานศาลรัฐธรรมนูญคนใหม่นั้น ในครั้งนี้ได้ใช้ระยะเวลายาวนานถึง ๒๙๘ วัน หรือประมาณ ๑๐ เดือน จนในที่สุดสามารถคลี่คลายวิกฤติสภาพการเกิดสุญญากาศการทำงานในศาลรัฐธรรมนูญลงได้ ทั้งนี้ เนื่องจากกระบวนการพิจารณาคุณสมบัติผู้ที่ถูกเสนอชื่อคนแรกไม่ผ่านความเห็นชอบจากรัฐสภา จึงจำเป็นต้องพิจารณาผู้มีคุณสมบัติคนใหม่ ดังนั้น ทำให้ตำแหน่งประธานศาลรัฐธรรมนูญว่างเว้นเป็นเวลานาน

อย่างไรก็ตาม ที่ประชุมรัฐสภาได้มีมติผ่านความเห็นชอบแต่งตั้ง นายอี จินซอง ดำรงตำแหน่งประธานศาลรัฐธรรมนูญคนใหม่ โดยมีสมาชิกรัฐสภาเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้นจำนวน ๒๗๖ คน ปรากฏว่ามีผู้ลงมติเห็นชอบ ๒๕๔ เสียง (คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ ๙๒) ไม่เห็นชอบ ๑๘ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง และไม่ลงคะแนน ๓ เสียง

นายชิน ยอง สมาชิกสภาพรรคฝ่ายรัฐบาลในฐานะประธานคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาคุณสมบัติผู้ถูกเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งประธานศาลรัฐธรรมนูญ กล่าวไว้ที่ประชุมคณะกรรมการวิสามัญฯ ได้พิจารณาคุณสมบัติและความรู้ความสามารถของบุคคลดังกล่าวในหลากหลายประเด็นอย่างละเอียดรอบคอบแล้ว เห็นว่ามีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับตำแหน่งเป็นอย่างดี จึงได้ลงมติเห็นชอบแล้วเสนอเข้าสู่ที่ประชุมรัฐสภาพิจารณาและให้ความเห็นชอบดังกล่าว

สำหรับประเด็นการพิจารณาคุณสมบัติผู้ที่จะดำรงตำแหน่งดังกล่าว ในขั้นตอนและกระบวนการของคณะกรรมการวิสามัญฯ นั้น นอกจากได้ดำเนินการตรวจสอบประวัติความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ทำงานทั้งในตำแหน่งผู้พิพากษาศาลยุติธรรมและตำแหน่งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญตลอดช่วงระยะเวลา ๓๐ ปีที่ผ่านมาอย่างละเอียดแล้ว ยังได้ตรวจสอบประเด็นสำคัญอื่นที่ได้รับความสนใจจากสังคมอันอาจส่งผลกระทบต่อสถาบันศาลรัฐธรรมนูญ หรือการแสดงออกที่สะท้อนให้เห็นถึงวุฒิภาวะของการวางตัวเป็นกลางทางการเมือง การครอบครองทรัพย์สิน คุณธรรมจริยธรรม และความสามารถที่เหมาะสมกับตำแหน่งประธานศาลรัฐธรรมนูญ

อย่างไรก็ตาม เมื่อเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๐ นายมุน แจอิน ประธานาธิบดีได้เสนอชื่อ นายคิม อีซู ให้ดำรงตำแหน่งประธานศาลรัฐธรรมนูญ เพื่อให้รัฐสภาพิจารณาคุณสมบัติและผ่านความเห็นชอบ แต่ผลปรากฏว่าเมื่อวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๐ ที่ประชุมรัฐสภาไม่ผ่านความเห็นชอบให้บุคคลดังกล่าวดำรงตำแหน่งได้เนื่องจากขาดคุณสมบัติ แม้รัฐบาลได้มีความพยายามฝืนมติที่ประชุมรัฐสภาโดยใช้อำนาจประธานาธิบดีในการแต่งตั้ง

^๑รัฐสภาสาธารณรัฐเกาหลี(เกาหลีใต้) จะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการวิสามัญหรือมอบหมายให้คณะกรรมการวิสามัญที่เกี่ยวข้องดำเนินการพิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติ (Confirmation hearing) ความรู้ความสามารถ และคุณธรรมจริยธรรมของผู้ถูกเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งระดับสูงต่างๆ เช่น นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี ประธานศาลฎีกา ประธานศาลรัฐธรรมนูญ ผู้พิพากษาและอัยการที่มีตำแหน่งสำคัญ ประธานและกรรมการในองค์กรอิสระทั้งหลาย และเจ้าหน้าที่ระดับสูงอื่นๆ ก่อนนำเข้าสู่ที่ประชุมรัฐสภาผ่านความเห็นชอบจึงจะสามารถดำรงตำแหน่งนั้นได้ ซึ่งที่ผ่านมาหลายกรณีบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งเหล่านั้นขาดคุณสมบัติความรู้ความสามารถหรือมีพฤติกรรมที่ขัดกับหลักคุณธรรมจริยธรรม จึงทำให้รัฐสภาไม่สามารถผ่านความเห็นชอบให้ดำรงตำแหน่งได้ (สมใจ ทองกุล หน้า ๑๒๕-๑๓๓, รัฐสภาเกาหลีใต้กับบทบาทในการตรวจสอบ รัฐสภาสาร ปีที่ ๖๓ ฉบับที่ ๑๐ เดือนตุลาคม ๒๕๕๘)

บุคคลดังกล่าวดำรงตำแหน่งก็ตาม แต่ได้เกิดเสียงคัดค้านจากสมาชิกรัฐสภาพรรคฝ่ายค้านอย่างรุนแรง ทำให้รัฐบาลจึงไม่สามารถกระทำได้ ดังนั้น จึงทำให้เมื่อวันที่ ๒๗ ตุลาคมที่ผ่านมา นายมนุญ แจอิน ประธานาธิบดี จึงได้เสนอชื่อผู้ดำรงตำแหน่งประธานศาลรัฐธรรมนูญคนใหม่อีกครั้ง จนสามารถผ่านความเห็นชอบจากรัฐสภาดังกล่าวได้

ที่มาของข่าว:	https://www.lawtimes.co.kr/Legal-News/Legal-News-View?serial=123219&kind=AF01&key=		
วันที่พิมพ์ :	๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐		
ผู้ปฏิบัติงาน	ว่าที่ร้อยตรี สมใจ ทองกุล	นักวิเคราะห์สัมพันธ์ชำนานุการ	
กลุ่มงาน	ภาษาญี่ปุ่นและเกาหลี	ลำดับที่/ปีงบประมาณ	๔/๖๑
ผู้ทาน	นางสาวกฤษณี มาศรีจันทร์	ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานภาษาสเปน เยอรมันและอาหรับ รักษาการแทน ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานภาษาญี่ปุ่นและเกาหลี	
ผู้ตรวจ	นางพรพิศ เพชรเจริญ	รองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร รักษาการแทน ผู้อำนวยการสำนักภาษาต่างประเทศ	